

# BẢO HIỂM HỖ TRỢ TỬ VONG VÀ THƯƠNG TẬT TOÀN BỘ VĨNH VIỄN DO TAI NẠN

Để tận hưởng cuộc sống trọn vẹn, bạn hãy chủ động bảo vệ bản thân và gia đình trước những tai nạn bất ngờ không mong muốn. Map Life mang đến cho bạn giải pháp tối ưu nhằm san sẻ gánh nặng tài chính kịp thời, cùng bạn vượt qua những khó khăn không thể lường trước được.

Ghi chú: Sản phẩm sản phẩm Bảo hiểm hỗ trợ tử vong và Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do Tai nạn được Bộ Tài chính phê chuẩn theo công văn số 8490/BTC-QLBH ngày 12/06/2009, sửa đổi bổ sung theo công văn phê chuẩn số 12040/BTC-QLBH ngày 09/10/2019, và ban hành theo quyết định của Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Mirae Asset Prévoir.



## ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Bảo vệ trước rủi ro tử vong và Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn

Hỗ trợ tài chính trước mất mát bất ngờ trong cuộc sống



## QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Nếu Người được bảo hiểm (NĐBH) bị tử vong hoặc bị Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do Tai nạn, Công ty sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm

*Ghi chú: Hợp đồng bảo hiểm sản phẩm Bảo hiểm hỗ trợ tử vong và Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do Tai nạn này không được chia lãi và không được trả lãi, không có giá trị hoàn lại, không được thưởng dưới bất kỳ hình thức nào.*



## THÔNG TIN CHUNG VỀ SẢN PHẨM

---

Tuổi tham gia:	Từ 18 tuổi đến 60 tuổi
----------------	------------------------

---

Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng	61 tuổi
-----------------------------------	---------

---

Thời hạn hợp đồng/ Thời hạn bảo hiểm	01 năm, tự động tái tục hàng năm
---	----------------------------------

---



# LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM BẢO HIỂM

1. Trừ trường hợp có quy định khác trong Quy tắc điều khoản của Hợp đồng Bảo hiểm hỗ trợ tử vong và Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do Tai nạn hoặc trong các quy định của pháp luật, Công ty sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm sản phẩm Bảo hiểm hỗ trợ tử vong và Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do Tai nạn nếu Sự kiện bảo hiểm xảy ra ngoài lãnh thổ Việt Nam hoặc có nguyên nhân từ bất cứ sự kiện nào sau đây, dù trực tiếp hay gián tiếp.
  - a) NĐBH tử vong do tự tử trong thời hạn hai năm kể từ ngày nộp khoản phí bảo hiểm đầu tiên hoặc ngày khôi phục hiệu lực Hợp đồng Bảo hiểm hỗ trợ tử vong và Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do Tai nạn nếu Hợp đồng Bảo hiểm hỗ trợ tử vong và Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do Tai nạn được khôi phục hiệu lực
  - b) NĐBH tử vong hay bị Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do hành vi cố ý của Người thụ hưởng và/hoặc NĐBH;
  - c) NĐBH bị kết án tử hình, tử vong hoặc Thương tật toàn bộ vĩnh viễn xảy ra do nguyên nhân trực tiếp của việc NĐBH vi phạm pháp luật hình sự hoặc tham gia đánh nhau trừ khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận đó là hành động tự vệ hoặc để cứu giúp, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người khác;
  - d) Chiến tranh (có tuyên bố hay không tuyên bố), các hành động thù địch hoặc mang tính chiến tranh, nội chiến, nổi loạn, bạo động hay bạo loạn dân sự;
  - e) Động đất, núi lửa, nhiễm phóng xạ, chiến tranh, nội chiến, bạo động dân sự, đình công, khủng bố. Các vụ nổ hoặc phóng xạ do vũ khí, trang thiết bị lắp đặt hạt nhân, nguyên tử hay hoá học;



## LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM BẢO HIỂM (tiếp)

- f) NĐBH có bất kỳ hành động tự ý sử dụng thuốc, ma túy hoặc chất gây mê mà theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước về y tế việc sử dụng này phải được thực hiện theo đơn thuốc của Bác sĩ;
  - g) NĐBH bị các bệnh có nguyên nhân hoặc phát sinh từ hoặc có liên quan đến virus HIV, hoặc các dạng đột biến hay biến thể của nó, bao gồm Hội chứng Suy giảm Miễn dịch Mắc phải (AIDS) Hội chứng phức hợp có liên quan đến Aids (ARC);
  - h) Tình trạng thương tật hoặc bệnh lý của NĐBH đã có từ trước Ngày hiệu lực mà NĐBH không kê khai trong Giấy yêu cầu bảo hiểm và/hoặc trong Bản câu hỏi kiểm tra sức khỏe mặc dù NĐBH đã biết.
  - i) NĐBH tham gia vào các công việc có tính rủi ro cao, như tiếp xúc với các chất amiăng, tham gia tháo dỡ, phá hủy các công trình xây dựng, phòng chống cháy nổ, tham gia các hành động nguy hiểm khi đóng phim;
  - j) NĐBH tham gia dưới bất kỳ hình thức nào các cuộc đua, các hoạt động thể thao chuyên nghiệp hoặc các hoạt động dưới nước có sử dụng mặt nạ thở;
  - k) NĐBH tham gia các hoạt động trên không trừ khi với tư cách là hành khách có mua vé trên một chuyến bay có giấy phép hoạt động và bay theo lịch trình bay thương mại
2. Trong trường hợp Sự kiện bảo hiểm xảy ra thuộc các trường hợp bị loại trừ theo quy định tại các điều trên, Công ty có quyền chấm dứt hiệu lực Hợp đồng Bảo hiểm hỗ trợ tử vong và Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do Tai nạn này và Công ty sẽ hoàn trả cho Bên mua bảo hiểm toàn bộ phí bảo hiểm đã đóng (không có lãi) sau khi trừ đi các chi phí hợp lý (nếu có).

## Lưu ý:

Tài liệu này mang tính chất tóm lược và có giá trị tham khảo. Chi tiết về Quyền lợi bảo hiểm, Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm và các nội dung khác vui lòng đọc kỹ Quy tắc điều khoản sản phẩm.

## Ghi chú

Đây chỉ là tài liệu giới thiệu tóm tắt các đặc điểm của sản phẩm, mang tính minh họa. Các quyền lợi và điều kiện bảo hiểm sẽ tuân theo đúng Quy tắc điều khoản. Trong trường hợp có bất kỳ thông tin vắn tắt, sai lệch nào trong tài liệu này, Hợp đồng sẽ được giải nghĩa theo Quy tắc điều khoản sản phẩm. Chi tiết về quyền lợi, điều khoản loại trừ và các nội dung khác được quy định cụ thể tại Quy tắc điều khoản sản phẩm được đăng tải tại website [map-life.com.vn](http://map-life.com.vn).

Đây là sản phẩm bảo hiểm được cung cấp bởi Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Mirae Asset Prévoir, không phải là sản phẩm của tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. Tham gia sản phẩm bảo hiểm nhân thọ không phải là điều kiện bắt buộc để được thực hiện các hoạt động, dịch vụ tài chính tại tổ chức tín dụng hoặc tổ chức, đơn vị khác.

Bên mua bảo hiểm cần tuân thủ các quy định tại Hợp đồng bảo hiểm để nhận được các quyền lợi bảo hiểm theo thỏa thuận tại Hợp đồng bảo hiểm.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng tham khảo trang thông tin điện tử: <http://www.map-life.com.vn>.

## **Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Mirae Asset Prévoir**

Tầng 6A - 8, Tòa nhà Sài Gòn Giải Phóng  
436 - 438 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TP HCM  
Số điện thoại: (84-28) 2220 1050 | Website: [map-life.com.vn](http://map-life.com.vn)

Hotline: 1900 6603